

Số: /SNN&PTNT-CCTS

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản.

Thực hiện Công văn số 17667/UBND-NN ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp xử lý khi nhận thông báo tàu cá mất kết nối 10 ngày trên biển, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo kết quả như sau:

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chỉ đạo Chi cục Thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngư dân thực hiện việc lắp đặt VMS nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả đến nay số lượng tàu cá tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt VMS là 1126/1166 tàu cá, đạt tỉ lệ 96,6%, (còn lại 40 tàu cá chưa lắp gồm 30 tàu cá nằm bờ không tham gia khai thác và 10 tàu mới mua từ tỉnh ngoài về đang làm thủ tục theo quy định).

Sau khi đưa vào sử dụng hệ thống VMS, trên địa bàn tỉnh có một số tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Thủy sản thông báo đến chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng yêu cầu chủ tàu hoặc người nhà chủ tàu bật thiết bị VMS; phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý tàu cá mất tín hiệu khi tàu về bờ.

Kết quả kiểm tra, rà soát 74 lượt tàu cá mất kết nối (49 tàu cá), sau khi kiểm tra đã có 29 tàu cá khắc phục và kết nối lại, còn 20 tàu chưa kết nối lại gồm: 02 tàu cá đã bán sang tỉnh khác, 01 tàu cá và gia đình không còn ở địa phương, 07 tàu cá chưa về địa phương đang xác minh, 10 tàu cá nằm bờ chủ tàu cam kết không đi khai thác (*chi tiết có phụ lục kèm theo*).

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị để xác định nguyên nhân có biện pháp xử lý.

Đối với các tàu cá chưa khắc phục kết nối VMS, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng của 27 tỉnh, thành phố ven biển để phối hợp xử lý; Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thông báo với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, các Ban quản lý cảng cá, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá, trạm thủy sản đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt kiên quyết không cho ra biển hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo Tổng cục Thủy sản tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCTS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Cường**